



คปภ.

สำนักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
การประกันภัยชีวิต การประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุ่มของลูกจ้าง

## ประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
เรื่อง การจัดซื้อประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุ่มของลูกจ้าง  
สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 โดยวิธีสอบราคา

สำนักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีความประสงค์  
จะสอบราคาซื้อประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 122 ราย  
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุตามเอกสารสอบราคาซื้อ  
2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด และหมายความรวมถึงสาขาของ  
บริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต และต้อง  
เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับประกันชีวิตจากสำนักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ  
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  
สำนักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็น  
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น  
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

กำหนดยื่นของสอบราคาระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. 2555 ถึงวันที่ 6 ก.ค. 2555

ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงาน คปภ. ชั้น 5  
เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และกำหนดเปิดซองสอบ  
ราคา ในวันที่ 9 ก.ค. 2555 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงาน  
คปภ. ชั้น 5 เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ระหว่างวันที่  
26 มิ.ย. 2555 ถึงวันที่ 6 ก.ค. 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2515-3995-9  
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2555

(นายชูฉัตร ประมุขผล)

ผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน

เลขาธิการ